

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร

หนังสือเดินทางธรรมดา						หนังสือเดินทางทูต/ราชการ					
บุคคลต่างด้าว ต่อไปนี้ เข้าราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยว ได้โดยการขอ Visa on arrival	บุคคลต่างด้าวต่อไปนี้เข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้ โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา					บุคคลต่างด้าว เข้าราชอาณาจักร เพื่อติดต่อดูธุรกิจ	บุคคลต่างด้าวต่อไปนี้เข้าราชอาณาจักรโดยใช้ นสท. ทูต/ ราชการ ได้โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา				
	ผ. 30 (เป็นมาตรการไทยให้ฝ่ายเดียว)			ความตกลงระหว่างกัน			ความตกลงระหว่างกัน				
พำนักได้ไม่เกิน	พำนักได้ไม่เกิน			พำนักได้ไม่เกิน			พำนักได้ไม่เกิน	พำนักได้ไม่เกิน			
15 วัน	30 วัน			14 วัน	30 วัน	90 วัน	30 วัน	30 วัน	90 วัน		
บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย ฟีจี จอร์เจีย อินเดีย คาซัคสถาน มอลตา เม็กซิโก นาอูรู ปาปัวนิวกินี โรมาเนีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน อุซเบกิสถาน วานูอาตู	อันดอร์รา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บาห์เรน บรูไน แคนาดา เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย (10 พ.ย. 66 – 10 พ.ค. 67) อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น คาซัคสถาน (1 มี.ค. 67 – 31 ส.ค. 67) คูเวต ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มัลดีฟส์ มอริเชียส โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์	นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ ซานมารีโน ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน แอฟริกาใต้ สวีเดน สวีทเซอร์แลนด์ ไต้หวัน (10 พ.ย. 66 – 10 พ.ค. 67) ตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอา	บราซิล* เกาหลีใต้* เปรู* ฮ่องกง** เวียดนาม**	กัมพูชา เมียนมา (เฉพาะ ท่าอากาศยาน นานาชาติ)	จีน ฮ่องกง** ลาว มาเก๊า มองโกเลีย รัสเซีย เวียดนาม**	อาร์เจนตินา บราซิล* ชิลี เกาหลีใต้* เปรู*	ญี่ปุ่น (1 มี.ค. 67 – 31 ส.ค. 69)	บังกลาเทศ (เฉพาะ นสท. ทูต) บรูไน กัมพูชา บอสเนียและ เฮอร์เซโกวีนา จีน เอกวาดอร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย คาซัคสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย โมซัมบิก เมียนมา โอมาน ปากีสถาน (เฉพาะ นสท. ทูต) สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม	แอลเบเนีย อาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลารุส เบลเยียม ภูฏาน บราซิล บัลแกเรีย ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา โครเอเชีย เช็ก เอลซัลวาดอร์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี จอร์เจีย กรีซ (เฉพาะ นสท. ทูต) ฮังการี อินเดีย อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คอซอวอ คูเวต ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก มอนเตเนโกร โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์	ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย เชเชลล์ สโลวาเกีย แอฟริกาใต้ สเปน (เฉพาะ นสท. ทูต) ศรีลังกา สวีทเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน ตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุรุกวัย	
			รัสเซีย (90 วัน) (1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 67)								

หมายเหตุ

- * ชาวบราซิล เกาหลีใต้ และเปรู ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ในขณะที่อีก 2 ประเทศดังกล่าวก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดาของไทย ซึ่งมีผลให้คนชาติทั้งสามพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
- ** ชาวเวียดนามและฮ่องกง ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ในขณะที่อีก 2 ประเทศดังกล่าวก็มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดาของไทย มีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา